



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๔๒๕๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท. ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๑ ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม บางประเภท โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เริ่ม ๑ ก.ย.นี้	มติชน matichon Mgronline dailynews naewna siamrath siamstreet springnews js๑๐๐ nationtv bangkokbiznews thaipbs ๗๗kaoded posttoday amarintv workpointtoday isranews nationtv thansettakij thaipost thebangkokinsight tnnthailand topnews ryt๙ ch๗	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. ลงนามในประกาศ กทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔๑ มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ปิดสถานที่ต่อไปตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศ กทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๒ ๓๔ ๓๕ และ ๓๘ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๘ ๓๐ และ ๓๒ (๒) สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน ศธ. อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ กทท. (๓) ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ร้อยละ ๗๕ ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ร้อยละ ๕๐ (๔) สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม/ตักแต่งผม เปิดได้ (๕) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เปิดได้ผ่านการนัดหมายเฉพาะนัดเท้า (๖) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ยกเว้นกิจกรรมบางประเภท มีเงื่อนไข ดังนี้ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดได้โดยนัดหมายล่วงหน้า ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ต้องนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละเอียด ๑ ชั่วโมง ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนัดเท้า คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ การจัดเลี้ยง หรือการจัดประชุม (๗) เปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม (๘) สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) (๙) สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) และ (๑๐) ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ก.ย.๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๔	-ด้านบวก - ยกระดับความเข้มข้น การดำเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการ เข้มงวดตรวจสอบสถาน ประกอบการ กิจการ กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	กทท.เร่งลดระดับน้ำจากกรณีฝนตกหนัก/เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค.- ๓ ก.ย.นี้	มติชน matichon dailynews mgronline nationtv thairath tnnthailand siamrath bangkokbiznews thansettakij thaipost thebangkokinsight mgronline nationtv thejournalistclub komchadluek ryt๙ amarintv topnews bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้พื้นที่กรุงเทพฯ จะมีฝนตกร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจะมีฝนตกร้อยละ ๘๐ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงวันที่ ๒๘ ส.ค.-๓ ก.ย.นี้ กทท.ได้เตรียมระบบการระบายน้ำให้พร้อมใช้ระบายน้ำได้ดีขึ้น ใช้เวลาระบายน้ำได้รวดเร็วไม่ท่วมขังเป็นเวลานานและเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ในจุดที่เป็นแอ่งกระทะ เร่งแก้ไขน้ำท่วมขังทันทีเมื่อมีน้ำท่วม โดยก่อนฤดูฝน กทท.เตรียมรับมือฝนตกหนักป้องกันไม่ให้น้ำท่วม โดยปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ ซึ่งเมื่อฝนตกน้ำท่วมขังบนถนน น้ำจะไหลลงสู่ท่อแรงดันน้ำขนาดใหญ่ (Pipe jacking) เร่งระบายน้ำส่งต่อไปยังธนาคารน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ช่วยให้ระบายน้ำท่วมขังได้เร็วมากขึ้น รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและเก็บขยะในคูคลอง เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และขณะนี้ได้เพิ่มความพร้อมรับมือฝนตกหนักทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วม โดยเตรียมพร่องน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน รวมถึงเตรียมหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST) เผื่อระวางกรณีน้ำท่วมขัง หรือมีลมแรงพัดต้นไม้ขวางถนน นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนรับมือน้ำฝน น้ำทะเลหนุน และน้ำเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงฤดูฝน รวมทั้งใช้เรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝน เผื่อระวางปริมาณน้ำฝน ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทท. โทร ๐-๒๒๔๘-๕๑๑๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	<u>ด้านบวก</u> - เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ - เตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ผักตบชวา ล้างท่อระบายน้ำ เป็นต้น
๓	กทท.พัฒนาระบบ "LINE@BKK COVID-19 CONNECT" จัดทีมแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19	มติชน matichon dailynews siamrath innnews mgronline bangkokbiznews mcot thaipbs ryt๙ ch๗ thejournalistclub nationthailand infoquest kaphoon	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดโควิด-19 กทท.ได้ทำระบบแจ้งส่งผู้ป่วยเข้ารับรักษาใน โรงพยาบาล โดยใช้ LINE@BKKCOVID-19CONNECT และเมื่อการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น กทท.จึงเร่งคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รพ.สนาม หรือ Hospitel ที่เตรียมไว้รองรับการรักษาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด พร้อมพัฒนาระบบดังกล่าวให้ผู้ป่วยได้ใช้ติดต่อกับแพทย์และพยาบาลสอบถามอาการผ่านระบบ Telemed โดยสามารถแจ้งขอรับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ขอเข้าศูนย์พักคอย	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับของอาการอย่างรวดเร็ว	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับของอาการอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ตามระดับของอาการ		(Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลือง ส่วนผู้ป่วยสีแดงจะถูกส่งต่อไปที่ศูนย์เอร์ราวิณ เพื่อเร่งนำส่งโรงพยาบาลต่อไป		อาทิ LINE@ BKKCOVID19 CONNECT สายด่วนโควิด ๕๐ สำนักงานเขต เป็นต้น
๔	ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับคนไร้บ้านเขตจอมทอง	dailynews mgronline	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) สำหรับคนไร้บ้าน บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยจอมทอง เขตจอมทอง พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ และส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท โอเอสสภา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานว่า สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๗๐ เตียง เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๔ โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก ๘ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วงเนตรนุช เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามและตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ	- สำนักอนามัยสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๕	กทม.ชวนบริจาคขวดน้ำพลาสติกผลิตเป็นชุด PPE	siamrath facebook.com/prbangkok	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง" ระบุขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคขวดพลาสติกใสที่แห้งสะอาดและบีบแบนแล้ว เพื่อนำไปจัดทำชุด PPE ซึ่งขวดน้ำพลาสติกขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๘ ขวด เปลี่ยนเป็นชุด PPE Level ๒ ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ ๒๐ ครั้ง (Reusable PPE) ได้ ๑ ชุด เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีระบบซักอบผ้า เป็นการลดขยะติดเชื้อจากชุด PPE ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยังเป็นวิธีใช้ขยะพลาสติก รวมถึงช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านหน้าที่ทำงานสัมผัสผู้ป่วย หรือคนทำงานที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 เช่น พนักงานเก็บขยะผู้ป่วยที่ต้องใส่ชุด PPE ในการทำงาน ผู้สนใจสามารถนำร่วมบริจาคได้ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ (เสาชิงช้า) และลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) และสำนักงานเขตยานนาวา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด้านหน้า ควบคู่กับการกำจัดขยะพลาสติกในกรุงเทพฯ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดพลาสติกใส PET เพื่อนำมาจัดทำเป็นชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด้านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 พร้อมแจ้งช่องทางจัดรับบริจาค
๖	กทม.เตรียมจัดทำแผนตรวจ ATK ตลาดขนาดใหญ่ ๒๙ แห่ง	thaipbs js๑๐๐ ch๗ nationtv mgronline moneyandbanking matichon thansettakij isranews dailynews	- นายชินวรินทร์ ศิรินาด รม.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการตลาด (ค้าส่งขนาดใหญ่) ว่า กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย (สนอ.) รายงานผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่คือ มีแผงค้ามากกว่า ๕๐๐ แผง ๑๒ แห่ง และมีตลาดที่มีพื้นที่ติดกันหลาย ๆ ตลาด รวมกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ ๑๗ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๑๑ สำนักงานเขต รวมผู้ค้าและแรงงานแผงค้าทั้งสิ้น ๑๘,๙๖๓ คน โดย กทม.ได้กำหนดแผนการเฝ้าระวังเชิงรุกและแผนเผชิญเหตุ	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชิงรุกในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต ตลาด กทม. สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชิงรุกในตลาดสด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>โรคโควิด-19 ในตลาด หากพบผู้ติดเชื้อ ๑ ราย จะสั่งปิดเฉพาะแผงค่านั้น ๑๔ วัน และค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า ๒ ราย จะสั่งปิดแผงค่านั้น ๑๔ วัน และให้ดำเนินการตรวจเชิงรุกผู้ค้าในตลาดทั้งหมด หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ ๑๐ จะสั่งปิดตลาด ๑๔ วัน พร้อมสำรวจชุมชนที่พื้กอบตลาด จัดทำมาตรการกักตัว (Community Quarantine/Isolation) และพิจารณาให้วัคซีนแก่ผู้ค้าและชุมชนโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด ผู้ประกอบการและผู้ค้าเป็นอย่างดี</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งรวมถึงมาตรการสำหรับตลาด (ค้าส่ง ขนาดใหญ่) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นการยกระดับมาตรการที่มีอยู่แล้ว แบ่งเป็น ๓ มาตรการ คือ (๑) มาตรการด้านการป้องกันคน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ค้า ลูกจ้าง แรงงาน ที่เดินทางเข้าออกและอาจรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและผู้ซื้อที่เข้าใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ส่วนมาตรการเสริมคือ การคัดกรองด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มผู้ค้าและแรงงานทุกคน ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน (๒) มาตรการด้านการป้องกันสถานที่ (ตลาด) ให้ประเมินตามแนวทาง TSC+ และ BKK Food Safety App และดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย รวมทั้งให้กำหนดจุดจุดเข้า-ออกทางเดียว หรือให้น้อยลง พร้อมคัดกรองผู้เข้าพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยจัดคนควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตาม มาตรการ D-M-H-T-T-A จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดระบบเพื่อลดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งจัดให้ใช้จ่ายเงินแบบ Digital และ (๓) มาตรการจัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยสุ่มเฝ้าระวังเชิงรุกตามลักษณะของตลาด ทั้งการตรวจคนและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ และซ้อมแผน โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาด ลักษณะของตลาดและบริบทของผู้คนในและรอบตลาด การจัดเตรียมสถานที่แยกกัก/กักกัน เพื่อรองรับในกรณีพบผู้ติดเชื้อ และการประยุกต์การควบคุมกลุ่มและการเดินทางไปกลับของคนในตลาด ในลักษณะ Bubble group and seal route โดยให้เจ้าของตลาดรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตลาด อาทิ บัญชีแผงค้า ทะเบียนผู้ค้า และแรงงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว รวมทั้งสำรวจที่พักอาศัย เส้นทางเดินของผู้ค้า และแรงงาน และข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผน</p>		<p>ตลาดนัด และตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และเอกชนอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เผชิญเหตุต่อไป		
๗	กทม.รับมอบอาคารวัดหงส์รัตนารามฯ เตรียมใช้เป็นโมเดล Temple Isolation ศูนย์พักคอยฯ รองรับพระสงฆ์และสามเณร	แนวหน้า naewna bangkokbiznews tnnthailand mgronline dailynews nationtv pptvhd๓๖ innnews	- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ (สนพ.) กล่าวหลังเป็นผู้แทน กทม.รับมอบอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าและอาคารโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ จากพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญญา) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารว่า ศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับพระสงฆ์สามเณร และประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ซึ่งประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่วัด หรือที่บ้าน รองรับพระสงฆ์ ๗๑ เพียง รองรับประชาชน ๔๘ เพียง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สปสช. กองทัพบก กองทัพเรือ ประธานชุมชนวัดหงส์รัตนาราม และประชาชน มีโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า รับผิดชอบบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย และกรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลที่มาสนับสนุนภารกิจเพิ่มเติม อาทิ โรงพยาบาลศิริราช แพทยสภา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของ “Temple Isolation หรือ “Community Isolation” ซึ่งจะขยายผลให้เป็นต้นแบบ หรือโมเดลวัด เพื่อเป็นศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์ หรือสามเณรต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับพระสงฆ์ (Temple Isolation) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๘	กทม.สำรวจความพึงพอใจประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยปี ๖๔	ข่าวสด khaosod	- นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สสส.ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ด้วยระบบ Google Form เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค.๖๔ จำนวน ๖,๒๓๗ ชุด พบส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการด้านจัดเก็บมูลฝอยในระดับร้อยละ ๘๕ ซึ่งลดลงร้อยละ ๒.๓ จากปีงบประมาณ ๖๓ ส่วนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ๓,๘๗๖ ชุด พบประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการด้านสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘ ลดลงร้อยละ ๑.๒ จากปีงบประมาณ ๖๓ โดยกลุ่มอายุที่ตอบแบบสำรวจ	<u>ด้านบวก</u> - สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม. ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสุบถ่ายสิ่งปฏิกูลของ กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>มากที่สุดคือ กลุ่มอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ และกลุ่มอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ กลุ่มอาชีพที่มีผู้ตอบแบบสำรวจสูงสุด ๓ อันดับแรกได้แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ รองลงมาคือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ และค้าขาย/ประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ซึ่ง สสส.จะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์